



LUMAHOK

MULING PAGDISTRITO 2021

PALM SPRINGS



ANG MGA TAO AY ANG LUNGSOD

Ang Lungsod ng Palm Springs ay nagsasagawa ng malawakang pakikipag-ugnayan sa komunidad at ng mga pagdinig sa publiko at mga workshop sa pakikipag-ugnayan sa komunidad upang makatanggap ng tugon mula sa komunidad kung paano mababago ang mga hangganan ng distrito ng Konseho pagkatapos ng 2020 U.S. Census. Kailangan namin ang inyong tugon ukol sa impormasyon sa mga partikular na komunidad (“communities of interest”) bilang pag-respeto sa mga hangganan ng inyong komunidad sa panahon ng proseso ng muling pagdidistrito. Kabilang sa mga ehemplo ng mga partikular na komunidad ay ang mga ibinahaging heograpiya, sosyo-ekonomiko, at kultural na interes. Magbibigay din kami ng mga magagamit at mga resources para makapagbuo at makapag-sumite ng inyong sariling iminungkahing mapa ng distrito para sa konsiderasyon ng Konseho ng Lungsod.

Ang trabaho ng Konseho ng Lungsod ay may dalawang yugto:

Yugto I Nobyembre 2021 hanggang sa Enero 27, 2022
Pagkilala ng mga Partikular na Komunidad at Pagbuo ng mga Mapa ng Hangganan ng Distrito

Yugto II Pebrero 10 hanggang sa Marso 24, 2022
Pagpapabuti at Pagpapatibay ng Pinal na Mapa ng Hangganan ng Distrito

PAGDINIG SA PUBLIKO #1 PAGPUPULONG NG KONSEHO NG LUNGSOD, NOBYEMBRE 4, ALAS-7 NG HAPON.
LAYUNIN: BUOD NG PROSESO NG PAGDI-DISTRITO AT ONLINE MAPPING TOOL AT TUGON SA MGA PARTIKULAR NA KOMUNIDAD.

PAGDINIG SA PUBLIKO #2 PAGPUPULONG NG KONSEHO NG LUNGSOD, DESYEMBRE 9, ALAS-7 NG HAPON.
LAYUNIN: PAGLABAS NG DRAFT NA MAPA NG HANGGANAN NG DISTRITO NG CONSULTANT.

PAGDINIG SA PUBLIKO #3 PAGPUPULONG NG KONSEHO NG LUNGSOD, ENERO 27, ALAS-7 NG HAPON.
LAYUNIN: PAGSUSURI NG MAPA NG CONSULTANT AT NG MGA MAPA NA GINAWA NG KOMUNIDAD.

MGA WORKSHOP SA PAKIKIPAG-UGNAYAN SA KOMUNIDAD INIMBITAHAN ANG KOMUNIDAD NA ALAMIN PA ANG TUNGKOL SA MGA PLANONG MAPA NG CONSULTANT AT ANG DEMONSTRASYON NG PAGGAMIT NG ONLINE MAPPING TOOL PARA BUMUO NG INYONG SARILING IMINUNGKAHING MAPA NG HANGGANAN NG DISTRITO. ANG MGA TAGASALIN NG AMERICAN SIGN LANGUAGE (ASL) AT SPANISH-LANGUAGE AY DADALO SA LAHAT NG MGA WORKSHOP PARA SA MAGKAKASABAY NA INTERPRETASYON. ANG LAHAT AY HINIHING-KAYAT NA DUMALO SA ALINMANG SUMUSUNOD NA MGA WORKSHOP:

DISYEMBRE 13, ALAS-5:30 NG HAPON.
DEMUTH COMMUNITY CENTER

DISYEMBRE 14, ALAS-5:30 NG HAPON.
VISTA DEL MONTE ELEMENTARY SCHOOL

DISYEMBRE 15, ALAS-5:30 NG HAPON.
PALM SPRINGS CONVENTION CENTER

DISYEMBRE 16, ALAS-5:30 NG HAPON.
PALM SPRINGS PUBLIC LIBRARY LEARNING CENTER

DISYEMBRE 17, ALAS-5:30 NG HAPON.
CAHUILLA ELEMENTARY SCHOOL

PARA SA KUMPLETONG LISTAHAN NG LAHAT NG PAGDINIG SA PUBLIKO AT MGA WORKSHOP SA PANGKOMUNIDAD NA PAKIKIPAG-UGNAYAN
BISITAHIN ANG PSDISTRICTS.COM

MAG-EMAIL SA KAWANI NG LUNGSOD NG PALM SPRINGS: CITYCLERK@PALMSPRINGSCA.GOV

TUMAWAG SA OPISINA NG KAWANI NG LUNGSOD NG PALM SPRINGS SA 760-323-8204